
          รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
        สมัยวิสามัญ  สมัยที ่2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

          วันศุกร์ที่  12  พฤศจิกายน  2564  เวลา 10.00 น. 
         ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  อ าเภอเมืองอุทัยธานี  จังหวัดอุทัยธานี 

 
 

           ****************************** 

 
ผู้มาประชุม 
1. นายปภาวิชญ์   บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
2. นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง 
3. นายกฤษฎา  ซักเซ็ค  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
4. นายพิชัย   จิระธนวิทย์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
5. นายธนาคิม เพ็ชรวัต  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
6. ด.ต.ชาติชาย  วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขตอ าเภอหนองขาหย่าง 
7. นางอนัญญา  พันธุเมฆ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑  อ าเภอหนองฉาง 
8. นายวันชัย  ชีวระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3  อ าเภอหนองฉาง 
9. นายจ านงค์  พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน 
10. นายปัญญา วงษ์เวช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๒ อ าเภอทัพทัน 
11. นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อ าเภอลานสัก 
12. นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอลานสัก 
13. นายบัญชา โพธิ์มี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอลานสัก 
14. นางสาวศรัญญา  โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๔ อ าเภอลานสัก 
15. นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อ าเภอบ้านไร่ 
16. นายจ ารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอบ้านไร่ 
17. นางสาวกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอบ้านไร ่
18. นายสงบ  เพียงเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอบ้านไร่ 
19. นายศุภวิชญ์  เอ่ียมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อ าเภอบ้านไร่ 
20. นายธีระวุฒิ   ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อ าเภอห้วยคต 
21. นายชรินทร์  ไชยะ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 
 

ผู้ที่ลาการประชุม 
1. นายชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนทีห่นึ่ง 
2. นายเฉลิมวุฒิ  เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2  อ าเภอหนองฉาง 
3. นางจีรภา ตั้งวรชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อ าเภอทัพทัน 
4. นายเอนก  ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ์ 

 
 

ผู้ที่ขาดการประชุม   (ไม่มี) 
 

 /ผู้เข้าร่วม ... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเผด็จ    นุ้ยปรี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
2. นายเสวก     พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่หนึ่ง 
3. นางสมพร  โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง 
4. นางสาวจินตนา อินมณ ี  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
5. นางนริสา  เสือเนียม ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
6. ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8. นางลาวัลย์  สายทอง  ผู้อ านวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
9. นางจรินทร์  ศิริชัยพันธุ์ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
10. นางชุลี   อัศวพิชยนต์ รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นายเกียรติศักดิ ์ มาภักด ี  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
12. นางสาวผกาวัลย์ พันธุ์รัตน์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข 
13. นายเอกลักษณ์ สอาด  หัวหน้าฝ่ายส ารวจและออกแบบ 
14. นางสาวชุติมา จวนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
15. นางสาววิภาวรรท์  ถมยา  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
16. นางสาวพนารัตน์  อนุกูลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
17. นางสาวโสมวิการ์ ศิริสมพล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
18. นางสาวณชนก สงข า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19. นางสาวชนามาศ จรูญพันธ์เกษม ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
20. นายจิรัฎฐ์  โคชา  ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
21. นางสาวณัฐวรรณ   โพธิชัย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
22. นางสาวบรรหยัด จุลมุสิทธิ์ พนักงานจ้างทั่วไป    

             

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
 

น.ส.สมหมาย ห่อสกุลกล  เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกองค์การ 
(เลขานุการ อบจ.) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี        

ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ  

  ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีลงลายมือชื่อและ    
เข้าร่วมประชุม จ านวน  20  ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี   
ขอลาประชุม  จ านวน  4  ท่าน  ได้แก่  

  1.นายชูชีพ  สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
คนทีห่นึ่ง 

  2.นายเฉลิมวุฒิ  เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เขต 2  อ าเภอหนองฉาง 

  3.นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 
อ าเภอทัพทัน 

                     /4.นายอเนก ... 
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น.ส.สมหมาย ห่อสกุลกล  4.นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
(เลขานุการ อบจ.) เขต 1 อ าเภอสว่างอารมณ ์
 

  เมื่อครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภา 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่

ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี       
สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 
 

 ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง ขึ้นท าหน้าที่ ขอกราบเรียนเชิญค่ะ 

  

นายปภาวิชญ์ บุษวะด ี  วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  สมัยวิสามัญ  
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

10.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอเมืองอุทัยธานี 
จังหวัดอุทัยธานี   

  ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม จะท าการเลือกเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว เนื่องด้วย นางบุปผา 
ประเทศ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ยื่นหนังสือลาออกจาก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 
เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ  จึงท าให้ต าแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีว่างลง  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะด าเนินการเลือก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแทนต าแหน่งที่ว่างในระเบียบวาระที่ 5.1   

 

  ต่อไปจะเป็นการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราว 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่น

ครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วย
วิธีการยกมือ โดยให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่าสมควรให้ขึ้นมาท าหน้าที่เลขานุการ
สภาฯชั่วคราว และต้องมีสมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน และสมาชิกสภาฯ    
แต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน แต่ถ้ามีการเสนอชื่อ
เพียงคนเดียวให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 

  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ ขอเชิญคุณจ านงค์ พันธ์เขตรการ  
 

นายจ านงค์ พันธ์เขตรการ กระผม นายจ านงค์  พันธ์เขตรการ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ส.อบจ.เขต 1 อ.ทัพทัน) อุทัยธานี เขต 1 อ าเภอทัพทัน ขอเสนอ นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานีเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราวครับ 
 

                       /คุณชรินทร์ ... 
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นายปภาวิชญ์ บุษะวดี  คุณชรินทร์ ไชยะ  ยินยอมหรือไม่ครับ  
(ประธานสภาฯ)       
 

นายชรินทร์ ไชยะ  ยินยอมครับ  
(ปลัดองค์การฯ) 
 

นายปภาวิชญ์ บุษะวดี  ขอผู้รับรอง  1.นายตริณณุพล นุ้ยปรี 2.นายศุภวิชญ์ เอ่ียมละออ (ผู้รับรองครบ)  
(ประธานสภาฯ)  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอ่ืนอีกหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ (ไม่มี)       

ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออีก จะถือว่าผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก  
 

  มติที่ประชุมเลือก นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชั่วคราว ขอเชิญเลขานุการสภาฯ 
ชั่วคราว ขึ้นท าหน้าที่      

    ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว อ่านประกาศ      

นายชรินทร์ ไชยะ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) บร ิหารส ่วนจ ังหว ัด อ ุท ัยธ าน ี สม ัย ว ิส าม ัญ  สม ัยที ่ 2  ประจ าป ี พ .ศ .2564          
 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีมีญัตติส าคัญที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วน
 จังหวัดอุทัยธานีพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบ  อาศัยอ านาจตามความใน
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
 พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา 25 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
 สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕4 ข้อ 20 ข้อ 22    
 ข้อ 36 และข้อ 23 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจึงประกาศเรียกประชุม
 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2564   
 มีก าหนด  7  วัน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน  
 2564 และนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2564  เวลา 10.00 น.  
 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อ าเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัด
 อุทัยธานี  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.
 2564   นายปภาวิชญ์  บุษวะดี  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
        

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม   
(ประธานสภาฯ) 

    ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
    1.1 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
   เพิ่มเติม ฉบับท่ี 8/2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
    ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแจ้งอนุมัติและประกาศใช้แผน
   พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  เพ่ิมเติม ฉบับที่ 8/2564 ขององค์การ บริ ห า ร
   ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี  
   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยได้อนุมัติและประกาศ
   ใช้แผนฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่  20 กันยายน 2564  จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การ บริ ห า ร
   ส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกไว้บนโต๊ะประชุม 
            /1.2 ประกาศใช้แผน ... 
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  1.2 ประกาศใช้แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
(ประธานสภาฯ)   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9/2564 และ       
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 ของ
   องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  

          ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน 
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม
   ฉบับที่ 9/2564 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
   7/2564  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่  19 ตุลาคม 2564    
   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
   เพ่ิมเติมและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจกไว้บนโต๊ะประชุม          

    ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
   จังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวัน
   อังคารที่  28  กันยายน  2564  
  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจรายงาน

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
 

น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายก 
(ปธ.คกก.ตรวจรายงานฯ)องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วน

ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดิฉัน นางสาวศรัญญา  โต๋วสัจจา ประธาน
กรรมการตรวจรายงานการประชุมขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมดังนี้  ตามที่
ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ท าการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีเพ่ือให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไปขอบคุณค่ะ   
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี           ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ 
(ประธานสภาฯ)  
 

นายชรินทร์ ไชยะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ท าส าเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น 

  การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
  รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นท่ีมาประชุม  ลาประชุม และขาดประชุม 
             /ให้เลขานุการสภา ... 
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นายชรินทร์ ไชยะ  ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติ 
(เลขานุการสภาฯชั่วคราว) รับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ  ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วไปทราบ 
  ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กร      

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ 

  ข้อ 34 เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 

   

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี   ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประชุมว่า 
(ประธานสภาฯ)  ถูกต้องหรือไม่  หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข ขอเชิญเสนอครับ 
 

    เมื่อได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว ผมจะขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564  เมื่อวันอังคารที่  
28  กันยายน  2564  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

นายชรินทร์ ไชยะ   มีจ านวน   19   เสียงครับ 
(เลขานุการสภาฯชัว่คราว) 

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  19  เสียง 
(ประธานสภาฯ) 
  ต่อไป สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภา

องค์การ บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 
2564 เมื่อวันอังคารที่  28 กันยายน  2564  โปรดยกมือขึ้นครับ  

    

นายชรินทร์ ไชยะ   ไม่มีครับ 
(เลขานุการสภาฯชัว่คราว) 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ไม่มีสมาชิกสภาฯ  ที่ไม่เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ 
(ประธานสภาฯ)         
  สรุปที่ประชุมมีมตริับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 อุทัยธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันอังคารที ่       

28  กันยายน  2564  จ านวน  19  เสียง  (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)   
                       

  ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  (ไม่มี) 
 

    ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         (ไม่มี)                 
 

    ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 
            /ระเบียบวาระท่ี 5.1 ... 
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่องการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประธานสภาฯ) อุทัยธานีแทนต าแหน่งที่ว่าง ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  ชี้แจงระเบียบฯ ครับ 

 

นายชรินทร์ ไชยะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
(เลขานุการฯชั่วคราว) แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  

    ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภา
   ท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภา
   ท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่ง  
   ที่ว่าง  ดังนี้ 

    (2) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
   แทนต าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

    ข้อ 13 วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความในข้อ 8 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
   ชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง      
   ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอ 
 ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภา

ท้องถิ่น การเสนอชื่อนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จ ากัดจ านวน
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุล
ของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ  เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนน
ต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน
หลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏ
ว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน  

วรรคสาม  ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน    
ช่วยตรวจนับคะแนน  

  วรรคสี่ วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมด าเนินการให้ผู้ได้คะแนน  
 สูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้

ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดท าบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจ านวนเท่ากับจ านวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน 
โดยเขียนข้อความว่า“ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือ
เลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละหนึ่ง
คนให้ถือว่า  ผู้นั้นได้รับเลือก 

 

นายปภาวิชญ์ บุษะวดี  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อ  ขอเชิญคุณกฤษฎา ซักเซ็ค  
(ประธานสภาฯ)  

                /กระผม ... 
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นายกฤษฎา ซักเซ็ค  กระผม นายกฤษฎา ซักเซ็ค  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
(ส.อบจ.เขต 1 อ.เมืองฯ) เขต 1 อ าเภอเมืองอุทัยธานี ขอเสนอ นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานีเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแทนต าแหน่ง   
ที่ว่างครับ  

 

นายปภาวิชญ์ บุษะวดี  คุณชรินทร์ ไชยะ  ยินยอมหรือไม่ครับ  
(ประธานสภาฯ)  
           

นายชรินทร์ ไชยะ  ยินยอมครับ  
(เลขานุการฯชั่วคราว) 
 

นายปภาวิชญ์ บุษะวดี  ขอผู้รับรอง 1.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ 2.นายปัญญา วงษ์เวช (ผู้รับรองครบ)  
(ประธานสภาฯ) ถูกต้องตามระเบียบฯ  (เจ้าหน้าที่บันทึกชื่อผู้รับรองไว้ด้วย เนื่องจากสมาชิกสภาฯ       

แต่ละท่านจะมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ขอให้ผู้รับรองยังไม่ต้องเอามือลงจนกว่ า
เจ้าหน้าที่จะบันทึกเสร็จ) 

 

  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรือไม่  ถ้ามีขอเชิญ (ไม่มี) ถ้าไม่มี
สมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอชื่ออีก ในกรณีที่มีผู้เสนอชื่อเพียงคนเดียวตามระเบียบฯ    
ข้อ 14  ถือว่าผู้ที่ได้รับเสนอชื่อนั้นได้รับเลือก  

  

    มติที่ประชุมเลือก นายชรินทร์ ไชยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
   เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดอุทัยธานีแทนต าแหน่งที่ว่าง  
 

    ขอแสดงความยินดีกับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีคนใหม่
   ด้วยครับ และขอเชิญขึ้นท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ครับ 
 

     ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  
   60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ขอเรียนเชิญท่าน
   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีแถลงรายละเอียดครับ 
       

นายเผด็จ นุ้ยปรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิก  
(นายกองค์การฯ) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ตามแผนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้ นตอนการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  (ฉ บับที่  ๒ )                   
ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานี
อนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพด าเนินการตามภารกิจ  
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และบ าบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยใน
ระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และระยะ
สุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  สถานีอนามัยในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือในปัจจุบันเรียกชื่อว่า “สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 

 
                                 /และโรงพยาบาล ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล”  ถือเป็นการจัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ 
(นายกองค์การฯ) สมควรได้รับการพัฒนาให้เป็น “ตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety Net)”

ของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานได้อย่าง
เสมอภาคและเท่าเทียม และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมกับ
สภาพการณ์ของท้องถิ่น  ฉะนั้น การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานีจะเสนอ
ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล นอกจากจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี กระผมขอเรี ยน
ยืนยันต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานีมีความพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาการ
บริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชาชน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จะด าเนินการขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 23 แห่ง 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระ
เกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ซึ่งคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบประกาศใช้ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ (๔)  ก าหนดให้มีการประเมินความพร้อม 
๔ ด้าน คือ ด้านโครงสร้างองค์กร ด้านบุคลากร ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร 
และด้านแผนพัฒนาสาธารณสุข โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะด าเนินการ
จัดส่งเอกสารขอรับการประเมินความพร้อมในประเด็นดังกล่าวพร้อมด้วยหลักฐาน
เอกสารไปยังส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หลักการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามแนวทางของคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ “งานไป เงินไป ต าแหน่งไป บุคลากร
สมัครใจ” ตามหลักธรรมาภิบาลและยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี 
เป็นหลัก  กระผมหวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี    
เพ่ือผลักดันให้การด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ 
พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบรรลุเป้าหมายตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีเพ่ือโปรดทราบ 

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ   
(ประธานสภาฯ)    
           /ตามแผนการ ... 
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นายชรินทร์ ไชยะ  ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
(เลขานุการสภาฯ)         พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการถ่ายโอนภารกิจ ก าหนดให้ส านักงานปลัด
   กระทรวงสาธารณสุขถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
   เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพด าเนินการตามภารกิจ  ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน และ
   บ าบัดโรคและรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยในระยะแรกให้ถ่ายโอนตามความพร้อมของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และระยะสุดท้าย หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด 
   ไม่พร้อมรับการถ่ายโอนก็ให้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย   
(ประธานสภาฯ)    จะถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีรับทราบการถ่ายโอนภารกิจสถานี
   อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
   จ านวน  23  แห่ง    
   

    ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 งบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ขอเรียนเชิญท่าน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงรายละเอียดครับ 
 

นายเผด็จ นุ้ยปรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิก 
(นายกองค์การฯ) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี มีความประสงค์ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในหมวดค่าวัสดุ และ
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 
1 รายการ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและเพ่ือความสะดวกในการคมนาคม
และขนส่งแก่ประชาชน จึงขออนุมัติโอนเงินมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

                      ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      โอนลด  หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุการเกษตร 
      - ค่าจัดซื้อต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ใบขนาดใหญ่ส าหรับปลูกให้ความร่มรื่น

ร่มเงาและความสวยงามที่สวนน้ าเฉลิมพระเกียรติบึงพระชนก และท่ีต าบลแก่น มะกรู ด 
อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จ านวนเงิน  1,317,000 บาท 

                      โอนเพิ่ม หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถประจ าต าแหน่งส าหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
              จ านวน  1  คัน  รายละเอียดดังนี้ ปริมาตรประบอกสูบไม่เกิน  2,200  ซีซี หรือก าลัง
            เครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือก าลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150          
            กิโลวัตต์  (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) จ านวนเงิน  1,317,000  บาท 
 
 
                                     /กองช่าง ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี                     กองช่าง 
(นายกองค์การฯ)             โอนลด  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ    
                                           - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 15 ต าบล   

หนองกระทุ่ม อ าเภอทัพทัน - หมู่ที่ 8 ต าบลพลวงสองนาง อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัด
อุทัยธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2 ,700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพ้ืนทางเดิม) จ านวนเงิน 
2,000,000 บาท 

           โอนเพิ่ม หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ต าบลหนองกระทุ่ม  

- หมู่ที่ 13 ต าบลตลุกดู่ อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 440 เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางหรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,640 

 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตาม 
 สภาพพ้ืนทางเดิม) จ านวนเงิน  2,000,000 บาท 

       จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณา
   อนุมัติต่อไป      
 

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ   
(ประธานสภาฯ)    
 
 

นายชรินทร์ ไชยะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน   
(เลขานุการสภาฯ)         ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 

ข้อ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด     
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย  ขอเชิญท่านกัณหา อุดมโชควัฒกิจ 
(ประธานสภาฯ)    
 

น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดิฉัน น.ส.กัณหา  
(ส.อบจ.เขต 3 อ.บ้านไร่) อุดมโชควัฒนกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอ   

บ้านไร่  ขอเรียนถามท่านนายกฯ  2 ประเด็นนะคะ ประเด็นแรก ค่าจัดซื้อต้นไม้จ านวน
เงินที่โอน จ านวนเงิน 1,317,000 บาท แต่จ านวนเงินหลังโอน 1,183,000 บาท    
ไม่ทราบผิดหรือเปล่าคะ ประเด็นที่ 2 อยากเรียนถามท่านนายกฯ ว่ารถประจ าต าแหน่ง 
ไม่ทราบว่าซื้อรถประเภทไหน รถเก๋ง รถกระบะ อะไรยังไงคะ ขอบคุณค่ะ 

 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ 
(ประธานสภาฯ) 
 
             /เรียนท่านประธาน ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิก  
(นายกองค์การฯ)   สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพขอน าเรียนว่าประเด็นแรก ผมอาจจะ

อ่านตัวเลขผิดครับ จ านวนเงินหลังโอน คือ 1,317,000 บาท เท่ากันครับ ประเด็นที่ 2 
รถประจ าต าแหน่งคันเก่าอายุการใช้งาน 15 ปีแล้วครับ สภาพการใช้งานตอนนี้ก็ลดลง
จนเกือบใช้งานไม่ได้แล้ว โดยซื้อใหม่เป็นแบบเดิมครับ แต่ว่าปริมาตรลูกสูบอาจจะลดลง 
ขอบคุณครับ 

               

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ   
(ประธานสภาฯ)    ท่านใดอภิปราย  จะขอมติจากท่ีประชุมว่า  
 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  โปรดยกมือขึ้นครับ  

 

นายชรินทร์ ไชยะ  มีจ านวน   19   เสียงครับ 
(เลขานุการสภาฯ)                  
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)    พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  จ านวน   19   เสียง  
 

  ต่อไป สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัด อุทัยธานี                  

โปรดยกมือขึ้นครับ  
    

นายชรินทร์ ไชยะ  ไม่มีครับ 
(เลขานุการสภาฯ)   
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี           มติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
(ประธานสภาฯ)    พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  จ านวน  19  เสียง (ประธาน

สภาฯ งดออกเสียง)   
  

  ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 
ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงรายละเอียดครับ 

 

นายเผด็จ นุ้ยปรี  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีและท่านสมาชิก  
(นายกองคก์ารฯ)  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
   อุทัยธานี มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
   ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง   
   สิ่งสาธารณูปการ จ านวน 3 โครงการ โดยขอเปลี่ยนแปลงเฉพาะสถานที่ก่อสร้าง 
   เนื่องจากสถานที่คลาดเคลื่อน  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
                 /กองช่าง ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี   กองช่าง 
(นายกองค์การฯ)   1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่  3  ต าบลเขากวางทอง 
   - หมู่ที่ 11  ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  งบประมาณอนุมัติ  
   1,500,000  บาท  

                 ข้อความเดิม 
   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3 ต าบลเขากวางทอง - หมู่ที่ 11 

   ต าบลทุ่งโพ  อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 3 ต าบลเขากวางทอง - หมู่ที่ 11 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง 
   จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ยาว 320 เมตร  หนา 0.15  เมตร  
   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า1 ,920 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
   รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพ้ืนทางเดิม)  เป็นไป
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
   มาตรา 45  (8)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542  มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 9 ล าดับที่ 8 (กองช่าง)  

   ข้อความใหม่ 
       ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 1 ต าบล

 เขากวางทอง  อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
 เสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 14 ต าบลทุ่งโพ - หมู่ที่ 1 ต าบลเขากวางทอง อ าเภอหนองฉาง 
 จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจร กว้าง  6  เมตร  ยาว 320 เมตร  หนา 0.15 เมตร  
 พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,920 ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพ้ืนทางเดิม) เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 45 
(8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7/2564 หน้า 8 ข้อ 3  

  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต าบลหนองสรวง -  
   หมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอนุมัติ 2,000,000 บาท                  
     ข้อความเดิม 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 ต าบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8 

ต าบลทุ่งโพ อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 ต าบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งโพ  อ าเภอหนองฉาง 
จังหวัด อุทัยธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  ยาว 440 เมตร  หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  2,640  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม )  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 

  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนา 
  ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2564  หน้า 9 ล าดับที่ 7 (กองช่าง)   
                     /ข้อความใหม่ ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี            ข้อความใหม่ 
(นายกองค์การฯ)                 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4  ต าบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8 
   ต าบลทุ่งโพ  อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต  
   เสริมเหล็ก  สายหมู่ที่ 4  ต าบลหนองสรวง - หมู่ที่ 8  ต าบลทุ่งโพ  อ าเภอหนองฉาง 
   จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 6  เมตร  ยาว 440 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
   รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพ้ืนทางเดิม) เป็นไป
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7/2564  หน้า 6 ข้อ 2  

  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6 ต าบลทัพทัน -                 
   หมู่ที่ 7  ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี งบประมาณอนุมัติ 
   1,500,000 บาท        

  ข้อความเดิม 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 6  ต าบลทัพทัน  -  หมู่ที่ 7  ต าบล

หนองกลางดง  อ าเภอทัพทัน  จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายหมู่ที่  6  ต าบลทัพทัน -  หมู่ที่ 7  ต าบลหนองกลางดง อ าเภอทัพทัน  
จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจรกว้าง  6  เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา 0.15  เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี ่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นทางเดิม )  
เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา 45 (8)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  มาตรา 17 (16)  เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 6/2564 หน้า 10 ล าดับที่ 9 (กองช่าง)   

                 ข้อความใหม่ 
                  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 3  ต าบลหนองกลางดง - หมู่ที่ 6
   ต าบลทัพทัน  อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต  
   เสริมเหล็ก  สายหมู่ที่ 3 ต าบลหนองกลางดง -  หมู่ที่ 6 ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน
   จังหวัดอุทัยธานี  ขนาดผิวจราจร  กว้าง 6 เมตร  ยาว 300 เมตร  หนา 0.15 เมตร   
   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า  1,800  ตารางเมตร  รายละเอียดตาม
   รูปแบบรายการที่ อบจ.ก าหนด (ค่างานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพ้ืนทางเดิม)  เป็นไป
   ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   มาตรา 45 (8) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (16) เป็นไปตามแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 7/2564  หน้า 10  ข้อ 4 
    จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณา
   อนุมัติต่อไป 
             /ขอเชิญเลขานุการ ... 
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ   
(ประธานสภาฯ)    
 

นายชรินทร์ ไชยะ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน   
(เลขานุการสภาฯ)         ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63 

ข้อ 29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น 

        
นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย   
(ประธานสภาฯ)    จะขอมติจากท่ีประชุมว่า  
 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
โปรดยกมือขึ้นครับ  

         

นายชรินทร์ ไชยะ  มีจ านวน   19  เสียงครับ 
(เลขานุการสภาฯ)                  
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ 
(ประธานสภาฯ)    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

จ านวน  19  เสียง 
  ต่อไป สมาชิกสภาฯ  ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี  โปรดยกมือขึ้นครับ  

    

นายชรินทร์ ไชยะ  ไมม่ีครับ 
(เลขานุการสภาฯ)     
   

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มติที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
(ประธานสภาฯ)   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  จ านวน        

19   เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)     
 

  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  (ไม่มี) 
  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่  ขอเชิญคุณกัณหา อุดมโชควัฒนกิจ 
 

น.ส.กัณหา อุดมโชควัฒนกิจ เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันขอเรียนถามท่านนายกฯ ค าแถลงงบประมาณ 
(ส.อบจ.เขต 3 อ.บ้านไร่) ประจ าปี พ.ศ. 2565 ข้อ 1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 3,146,200 บาท เกิดจากเรื่อง

ไหนคะ 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ 
(ประธานสภาฯ)        
 

                 /เป็นเงินกู้ ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี    เป็นเงินกู้จาก กสอ. (กองเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) กู้มานานแล้ว  
(นายกองค์การฯ)    ปัจจุบันเป็นปีสุดท้ายแล้วครับ กู้มาเพ่ือจัดซื้อเครื่องจักรส าหรับใช้ปฏิบัติงานของ
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณสงบ เพียงเสมอ 
(ประธานสภาฯ)             
 

นายสงบ เพียงเสมอ  กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายก 
(ส.อบจ.เขต 4 อ.บ้านไร)่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วน

ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กระผม นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอบ้านไร่  ได้รับร้องเรียนจากผู้น า
ท้องถิ่น เรื่องถนนที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3211 
ถนนสายหูช้าง - หันคา จนถึงแยกมะดู่ และทางแยกไปบ้านจั่น ต าบลหนองจอก อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยบริเวณดังกล่าวมีความช ารุดเสียหายมากครับ เนื่องจาก  
ฝนตกชุกหนาแน่น สัญจรไปมาล าบาก เพราะพ้ืนผิวถนนเป็นหลุมลึก อีกทั้งถนนสายนี้มี
รถบรรทุกอ้อยสัญจรเข้าโรงงานน้ าตาลอ าเภอบ้านไร่ และโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ าเภอ
ด่านช้าง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเส้นทางเส้นนี้เป็นสายหลักในการบรรทุกอ้อยไปสู่โรงงาน
แต่ละปีๆ ถนนสายนี้ถูกใช้สัญจรเยอะมากครับ และถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้ราษฎร
สัญจรไปมาเกิดอุบัติเหตุ เสียชีวิต และบาดเจ็บหลายครั้ง กระผมจึงขอน าเรียนท่าน
ประธานสภาฯ ไปถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ให้ด าเนินการซ่อม
โดยเร่งด่วนครับ เนื่องจากช่วงนี้ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มออกแล้ว และโรงงานน้ าตาล  
ก าลังจะเปิดในอีก 2 เดือนข้างหน้า กราบเรียนด้วยความเคารพครับผม  

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ 
(ประธานสภาฯ)        
 

นายเผด็จ นุ้ยปรี  ขออนุญาตสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ ว่าถนนเส้นนี้อยู่ในความรับผิดชอบ  
(นายกองค์การฯ) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีหรือไม่ ท่านทราบไหมครับ 
 

นายสงบ เพียงเสมอ  ใช่ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีรับผิดชอบอยู่ครับ เป็นถนนถ่ายโอน 
(ส.อบจ.เขต 4 อ.บ้านไร)่ ภารกิจจากทางหลวงชนบท โอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดครับ ตามท่ีกระผมได้ 

ค้นคว้าประวัติมาครับ  
 

นายเผด็จ นุ้ยปรี   คือช่วงนี้ ต้องเรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่าน  
(นายกองค์การฯ)  นะครับว่า ถนนหลายสายที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนตก น้ าท่วม ขอเรียนว่า 

การที่ท่านแจ้งมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทราบนั้นดีมาก เพราะทางเรา  
จะได้ส่งชุดปฏิบัติงานซ่อมแซมออกไป เพราะปัจจุบันเรามีชุดปฏิบัติงานซ่อมแซม
ทั้งหมด 3 ชุดด้วยกัน ออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันครับ โดยจะส่งชุดปฏิบัติงานซ่อมแซมไป
ด าเนินการให้เบื้องต้นก่อน ในส่วนของงบประมาณที่จะท าทั้งเส้นก็คงจะต้องวางแผนใน
ขั้นตอนต่อไปนะครับ ส่วนนี้บันทึกไว้ด้วย และส่งชุดปฏิบัติงานซ่อมแซมไปด าเนินการ  
ในส่วนของพ้ืนที่อ่ืน ๆ ท่านสามารถแจ้งเรื่องความเดือนร้อนเข้ามายังผมได้เลยครับ  
                /เพราะเป็นการ ... 
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นายเผด็จ นุ้ยปรี  เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชนอย่างทันท่วงที และ
(นายกองค์การฯ)  รวดเร็วขึ้นครับ เพราะบางครั้งผมก็ไม่ได้ลงพ้ืนที่ไปเห็นด้วยตนเอง และช่างประจ าเขต
   ผมพยายามเน้นย้ าให้ตรวจดูพ้ืนที่ อย่างแรกก็คือให้ส ารวจถนนที่ได้ รับความเสียหาย  
   เพ่ือเตรียมการของบประมาณในส่วนของอุทกภัย เราก็จะดูว่าในพ้ืนที่ที่ถนนเสียหายนั้น
   ได้ประกาศภัยของจังหวัดหรือไม่ ถ้าอยู่ในเขตประกาศภัยเราก็จะขอไปในส่วนของ
   อุทกภัย เพราะงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด าเนินการทุกปี  
   คงจะล่าช้าขอเรียนกับทุกท่านนะครับ ขอให้ประสานงานทางผมครับ ทางผู้อ านวยการ 
   กองช่างมีชี้แจ้งเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 

 

ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ส าหรับสายทางหลวงหมายเลข 3211 ได้รับงบประมาณสนับสนุนของปี  
(ผอ.กองช่าง)  2565 เป็นงบอุดหนุนเฉพาะกิจครับ งบประมาณไม่เกิน 10,000,000 บาท ครับ  

ปัจจุบันก าลังด าเนินการ จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ E-Bidding  ครับ  
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ขอเชิญคุณจ านงค์ พันธ์เขตรการ 
(ประธานสภาฯ)    
 

นายจ านงค์  พันธ์เขตรการ กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพครับ 
(ส.อบจ.เขต 1 อ.ทัพทัน) ในระยะ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุอุทักภัยในเขตอ าเภอทัพทัน มีถนนลาดยาง   
   อยู่เส้นหนึ่ง กระผมไม่เข้าใจว่าเป็นถนนเส้นอ าเภอทัพทันเชื่อมโคกหม้อ  วัดป่าเลไลย์  
   ที่เพ่ิงสร้างเสร็จได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะ ผมไม่ทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของ
   ผู้รับเหมา หรือของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเป็นผู้รับผิดชอบครับ และ
   ทางชาวบ้านก็ได้ถามผมว่าจะมาซ่อมแซมให้เมื่อไหร่เพราะว่าพังเยอะครับ 
 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ 
(ประธานสภาฯ)        
 

นายเผด็จ นุ้ยปรี   สายหนองเมนไปวัดป่าใช่ไหมครับ ขอเรียนชี้แจงดังนี้ว่าถนนสายทางดังกล่าว 
(นายกองค์การฯ)  ยังอยู่ในระยะประกันสัญญาของทางผู้รับเหมา แต่เนื่องด้วยช ารุดจากอุทกภัยซึ่งเป็นเหตุ  

สุดวิสัยจึงไม่สามารถเอาผิดกับทางผู้รับเหมาได้ แต่สามารถของบประมาณไปในส่วนของ 
อุทกภัยนะครับ เบื้องต้นทางกองช่างได้ลงพ้ืนที่ส ารวจแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนจัดท าแบบ 
แปลนและราคาครับ ผมมอบหมายให้ทางกองช่างประสานกับ ท่านส.จ.จ านงค์ด้วยนะครับ 

 

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรอืไม ่ (ไม่มี)  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ     
(ประธานสภาฯ)   ท่านใดอภิปราย  กระผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการ

ประชุมครับ  
 

เลิกประชุมเวลา    11.3๐  น.     

 

                                              (ลงชื่อ)............................................ผูจ้ด/บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์) 
                              หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา                           
 

 
 

      (ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ/แก้ไขรายงานการประชุม 
                                                 (นายชรินทร์  ไชยะ) 
                                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ.2564  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  พฤศจิกายน  2564 เรียบร้อยแล้ว ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

 
 

   (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                (นางสาวศรัญญา  โต๋วสัจจา) 
                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อ าเภอลานสัก  
 

 
      (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
                             (นายธรรมรงค์  แห้วเพ็ชร์) 
                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 1 อ าเภอบ้านไร่  
 

 

      (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
           (นายปัญญา  วงษ์เวช) 
                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอทัพทัน  
 

 

      (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ 
                (นายจ ารัส  เลิศประวัติ) 

       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2  อ าเภอบ้านไร่ 
 

 

       (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ  
          (นายศุภวิชญ์  เอ่ียมละออ) 
                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 5 อ าเภอบ้านไร่  
 

 

      (ลงชื่อ)...................................................กรรมการ   
                    (นายภีราวินทร์  รตันมณีพันธ์) 

                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 2 อ าเภอลานสัก  
 
 
       (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ/เลขานุการ   
                          (นายวันชัย  ชีวระ) 

                          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  เขต 3 อ าเภอหนองฉาง  
 

 



19 
 

 
 
 

          สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี  มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564       
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565      
ในวันอังคารที่  15  กุมภาพันธ์  2565   
   

 

 
 

        (ลงชื่อ)...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                          (นายปภาวชิญ์  บุษวะดี) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 


